

CYNGOR CYMDEITHAS RHOSCOLYN

(RHOSCOLYN COMMUNITY COUNCIL)

20/10/2022 am 7yh

Presennol Caeirnydd: Barry Thomas
Y Cynghorwyr: Susan Hanbury, Mike Bloor, Iwan Jones, William Roberts
Evan Wyn Robertson

Ymddiheuriadau: Dafydd Rhys Thomas, Trefor Lloyd Hughes, Elwyn Owen, Tony Thompson

Cyfieithydd: Iwan Gareth o 'Cymen'

Cofnodion: Ffion Thomas

Cofnodion cyfarfod diwethaf 08/09/22

Derbyniwyd ac arwyddwyd.

Gweithredoedd y cyfarfod dwythaf

Parcio o flaen Ty'n Ffynnon - disgwyl ymateb i e-bost gan Adain Forwrol CSYM - **AR AGOR**

Niferoedd a chyflymder ceir trwy'r 'Bont' - dim canlyniad wedi derbyn hyd hyn. Cysylltu i awgrymu i gynnal yr arbrawf yn ystod y Pasg 2023 - **AR AGOR / GWEITHRED FT**

Trin y Ffordd yn Rhoscolyn - disgwyl am ymateb gan Darren Owen CSYM- **AR AGOR**

Nifer o gerbydau yn parcio o flaen y tai Cyngor - disgwyl ymateb gan Adran Priffyrdd CSYM - **AR AGOR**

Carriageway boxes yn rhydd tŷ allan i Bendref - disgwyl ymateb gan Adran Priffyrdd CSYM - **AR AGOR**

Rhestr o enwau Cymraeg - l'w drafod yn y cyfarfod hwn. - **AR AGOR**

The Nook - Sylwadau'r Cyngor wedi cael ei yrru at yr Adran Cynllunio yn nodi'r gwrthwynebiad - **CAU**

Mandate HSBC - FT wedi derbyn y ffurflenni gan Myfyr. Trafod yn bellach ymlaen yn y cyfarfod yma - **CAU**

Taliadau - Cyfraniad i'r Rhwyd a tal Myfyr am ei wasanaeth angen cael ei phrosesu - **AR AGOR**

Oglau Carffosiaeth - Wedi cysylltu efo NRW. Dim diweddariad hyd hyn. FT i gysylltu â hysbysu CSYM - **AR AGOR**

Pencampwr Iaith Cyngor Cymdeithas Rhoscolyn - Manylion Wyn wedi ei rhannu efo David Parry (Swyddog hyrwyddo'r iaith Cymraeg) - **CAU**

Cynllunio

- Cynhelir Adran Cynllunio CSYM sesiwn briffio yn fis Medi. FT wedi cylchredeg cyflwyniad i'r Cyngor ar faterion cynllunio
- Cais llawn ar gyfer codi adeilad amaethyddol ar dir Pwll Clai. Cynlluniau wedi ei chylchredeg. Sylwadau angen erbyn yr 2ail o Dachwedd. Nodwyd y grŵp nid yw'r adeilad yn edrych fel un amaethyddol bellach a bod y perchennog heb gadw at y planiau gwreiddiol. Cytuno i beidio gweithredu i wrthwynebu oherwydd bod yr adeilad wedi cael ei addasu yn barod.
- FT i wahodd swyddog o'r adran cynllunio i'r cyfarfod nesaf i roi cyflwyniad ar anheddau ol-weithredol - **GWEITHRED**

Materion Ariannol

- Cais am gyfraniad ariannol tuag at gefnogi Gwaith Tŷ Gobaith wedi ei dderbyn. Cyngor yn cytuno i roi rhodd. FT i ymchwilio'r swm a rhodd blwyddyn ddiwethaf a phrosesu'r un swm - **GWEITHRED**
- Wedi derbyn ad-daliad gan CSYM o £650 ar gyfer cynnal a chadw llwybrau cyhoeddus
- Cyngor yn cytuno cael 3 llofnodwyr ar gyfer taliadau HSBC. Cytuno ar Ffion Thomas (Clerc), Barry Thomas (Cadeirydd) a Susan Hanburry (is-gadeirydd). Gwaith papur i gyd wedi cwblhau a bydd yn cael ei yrru ynghlwm a'r cofnodion y cyfarfod fel tystiolaeth o'r drafodaeth. - **GWEITHRED**

Gohebiaeth

- Cynllun prynu cartref Newydd I gefnogi prynwr tro Cyntaf ar Ynys Môn - wedi cylchredeg

Materion Lleol

- WR yn son am erthygl yn y Rhwyd gan Olwen yn hybu clwb cinio. Wedi rhannu efo Ysgol Rhoscolyn, Y Fali, Cybi yn barod. Am yrru ymlaen I Santes Ffair, Llanfawr a Morswyn.
- SH yn nodi fod arwydd llwybr cyhoeddus ochr Ty Woods ar y llawr. FT i gysylltu efo CSYM **GWEITHRED**
- Arwydd ar giât llwybr cyhoeddus ger Glan Don wedi cael ei osod. Nid yn un swyddogol gan CSYM. **GWEITHRED**
- Cerrig yn rhydd a thyllau angen ail llenwi o flaen yr Eglwys - **GWEITHRED** Cysylltu efo'r adran priffyrdd
- Cyngor angen map o'r ardal ar gyfer y cyfarfodydd - **GWEITHRED** SH efo un i rannu
- Enwau Cymraeg - angen cysylltu CSYM i weld beth yw ei'n hawliau cael arwyddion i fyny. FT i siarad efo swyddog hyrwyddo'r iaith Cymraeg i ofyn pa Cymorth sydd ar gael
- Cysylltu efo'r archifyd i gael gwybodaeth Ifan E Jones. Ysgrifennodd llyfr ynglŷn â Rhoscolyn.

Unrhyw Fater Arall

- WR yn awgrymu cael sgrin i'r neuadd i dorri'r Ystafell. FT i ymchwilio am rhai i archebu **GWEITHRED**
- WR i rannu manylion Huw i FT cael mynediad i'r wefan
- WR i ymchwilio laptop a printer i FT

Cyfarfod Nesaf

1af o Rhagfyr am 7yh

RHOSCOLYN COMMUNITY COUNCIL

(CYNGOR CYMDEITHAS RHOSCOLYN)

20/10/2022 am 7yh

Present	Chair:	Barry Thomas
	Councillors:	Susan Hanbury, Mike Bloor, Iwan Jones, William Roberts Evan Wyn Robertson
Apologies:		Dafydd Rhys Thomas, Trefor Lloyd Hughes, Elwyn Owen, Tony Thompson
Translator:		Iwan Gareth from 'Cymen'
Minutes:		Ffion Thomas

Minutes of last meeting 08/09/22

Accepted and signed.

Actions of last meeting

Parking in front of Ty'n Ffynnon – awaiting response to e-mail send to the maritime department IOACC -
OPEN

Number And speed of cars through four mile bridge – no reports have been received yet. Contact to suggest that the test should be ran during Easter 2023.- **OPEN / ACTION FT**

Maintenance work on the road in Rhoscolyn - awaiting response from Darren Owen IOACC- **OPEN**

Number of cars parked in front of the council houses – awaiting response from the highways departments IOACC - **OPEN**

Carriageway boxes loose outside Pendref – awaiting response from highways department IOACC_- **OPEN**

List of Welsh names – To be discussed further in this meeting - **OPEN**

The Nook – Comments to IOACC have been sent to the planning department. Noting the objection_ - **CLOSED**

Mandate HSBC - FT has received paperwork from Myfyr. To be discussed further in this meeting- **CLOSED**

Payments – Donation to ‘Y Rhwyd’ and Myfyr for his service still need to be processed - **OPEN**

Sewerage smell - Have contacted NRW. No update yet. FT to contact and also advise IOACC of the matter - **OPEN**

Rhoscolyn Community Council Welsh Language Champion – Wyn’s details have been shared with David Parry (Welsh Language promoter officer) - **CLOSED**

Planning

- Planning department of IOACC held a briefing session in September. FT has circulated the presentation to the Community Council on planning matters
- Full application for raising a agricultural building on Pwll Clai land. Plans have been circulated. Any comments to be passed on to FT by the second of November. The group noted that the building no longer looks agricultural and that the owner hasn’t kept to the original plans. The council agree to not proceed to object plans as the building has already been altered prior to this application.
- FT to invite a officer from the planning department to the next meeting to do a presentation on retrospective dwellings - **ACTION**

Financial Matters

- Application for a financial donation towards supporting ‘Tŷ Gobaith’ has been received. The Council have accepted to donate. FT to check payment history and donate the same amount as last year. **ACTION**
- A refund of £650 has been received from the IOACC for the maintenance cost of the public footpaths.
- Council have agreed to have 3 signatories for processing HSBC payments. Agreed on Ffion Thomas (Clark), Barry Thomas (Chair) and Susan Hanburry (vice chair). Paper work has all been completed and will be send with the papers work as evidence of the conversation. **ACTION**

- Plans of to support first time buyers on Anglesey have been circulated

Local Matters

- WR mentioned an article in the 'Rhwyd' by Olwen that advertises the lunch club. He has shared this article with the following schools: Ysgol Rhoscolyn, Y Fali, Cybi. He will also be sharing with Saint Mary's, Llanfawr and Morswyn.
- SH notes that the sign for the public footpath by Ty Woods is on the floor. FT to contact IOACC. **ACTION**
- Sign on the gate of the public footpath by Glan Don has been installed but isn't an official one by IOACC. **ACTION**
- Loose stones and holes in the road in front of the Church. FT to contact the highways department. **ACTION**
- The Council needs a map of the region for future meetings – **ACTION** SH has one to use
- Welsh names – need to contact IOACC to see what are the rules and regulations with putting signs up FT to speak with the Welsh language promotion officer to ask what support can be had with this matter - **ACTION**
- Contact the archives to get information on Ifan E Jones who wrote a book about Rhoscolyn - **ACTION**

Any other matter

- WR suggest getting a screen for the hall to cut the room in half. FT to look into options - **ACTION**
- WR to share Huw's contact details with FT to get access to the website
- WR to look into printer and laptop for FT

Next Meeting

1st of December at 7pm